

ไทคอน ซื้อที่ดิน 226 ไร่ ในนิคมฯของอมตะ เตรียม พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน ปี 2556 – 2557

กรุงเทพฯ – 3 กรกฎาคม 2556 : ไทคอน หรือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญา กับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินรวม 226 ไร่ ในนิคมฯอมตะซิตี้ และอมตะนคร เพื่อพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปคุณภาพสูงพร้อมให้เช่า ตั้งเป้าเริ่มให้บริการได้ไตรมาสแรกของปี 2557 และเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 2 โครงการภายใน ไตรมาส 4 ของปี 2557

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ ของ ไทคอน เปิดเผยว่า การซื้อที่ดินในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปพร้อมให้เช่าบนที่ดินที่ซื้อใหม่นี้ในทั้งสองนิคมฯของอมตะ เป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 121,350 ตารางเมตร โดยจะเริ่มมีโรงงานพร้อมให้เช่าได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2557

“ไทคอนและอมตะได้สานสัมพันธ์ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมาเป็นเวลา 20 ปี แล้ว เนื่องจากอมตะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศ ที่มีความพร้อมด้านการแข่งขันในตลาดหลายด้าน นอกจากระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานสากลและการบริการอย่างมืออาชีพแล้ว นิคมฯของอมตะ ยังตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯและท่าเรือน้ำลึกในฝั่งตะวันออก จนถึงปัจจุบันไทคอนได้ซื้อที่ดินในนิคมฯของอมตะแล้วรวมทั้งสิ้น 737 ไร่ และมีโรงงานสำเร็จรูปที่ให้เช่าแล้วเป็นพื้นที่รวม 292,800 ตารางเมตร ในอมตะนคร และ 72,125 ตารางเมตร ในอมตะซิตี้ เมื่อพัฒนาโครงการใหม่บนที่ดินที่ซื้อเพิ่มในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2557 ก็จะทำให้ไทคอนมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปพร้อมให้เช่าในทั้งสองนิคมฯเพิ่มขึ้นรวม 121,350 ตารางเมตร

ปัจจุบันไทคอนมีพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าอยู่ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวม 1,316,464 ตารางเมตร และเมื่อโครงการใหม่ทั้งสองโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะทำให้ไทคอนมีโรงงานสำเร็จรูปพร้อมให้เช่าเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,437,814 ตารางเมตร” นายวีรพันธ์กล่าว

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทคอนและอมตะเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2537 เมื่อไทคอนซื้อที่ดินผืนแรกในนิคมฯอมตะนคร เพื่อพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ตั้งแต่นั้นมา เราก็ร่วมเป็นพันธมิตรที่ดีในการจัดหาที่ดินและโรงงานสำเร็จรูป พร้อมให้เช่าเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า โรงงานสำเร็จรูปของไทคอนนับเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากในการย่นระยะเวลาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเริ่มธุรกิจและดำเนินการผลิตสินค้าโดยเร็ว ด้วยความร่วมมือกันระหว่างไทคอนและอมตะ ทำให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจได้ด้วยการสร้างโรงงานของตัวเอง ในอนาคต และยังคงได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคและบริการที่ได้มาตรฐานสากลในนิคมฯของอมตะ”

“อมตะรู้สึกยินดีและภูมิใจในความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนาน กับ ไทคอน ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปให้เช่ารายใหญ่ของประเทศ การเซ็นสัญญาซื้อที่ดินในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทคอนและอมตะ ประเทศไทยของเรายังมีอนาคตที่สดใสสำหรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และเราเชื่อมั่นว่าอมตะและไทคอนจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมๆกับการเจริญเติบโตด้านการลงทุนในประเทศไทย” นายวิบูลย์ กล่าว

“ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ประเทศไทยจะยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ไทคอนมั่นใจว่าความต้องการด้านโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการด้านนิคมอุตสาหกรรม นอกจากการเป็นพันธมิตรกับอมตะแล้ว ไทคอนมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจการพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปพร้อมให้เช่าในนิคมฯสำคัญๆของประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศด้วย” นายวีรพันธ์กล่าวสรุป